



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

PSRU News

ฉบับที่ ๑๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ วันศุกร์ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

ข่าวเด่นในฉบับ

- ☞ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
- ☞ มรพส. ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
- ☞ ความคิดเห็นต่อความต้องการคนบติ
- ☞ ๑๔ กุมภาพันธ์ พระราชทานนามราชภัฏ

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา



มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยสำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ขอเชิญทุกท่านร่วมงานสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ อาคารเรียนรวมและสำนักงานอธิการบดี มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยได้รับเกียรติจาก นายสมบุญ ศรีพัฒน์วัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดวันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. การจัดโครงการดังกล่าวเพื่อเปิดโอกาสให้เป็นเวทีวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยและผู้สำเร็จ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ/วิจัยของสถาบันอุดมศึกษาและเอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจที่จะนำผลงานวิจัยเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการใช้ผลการวิจัย ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ เอกชนอีกด้วย

สำหรับรูปแบบของการสัมมนาฯ จะเป็นบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการนำเสนอผลงานวิจัย บนเวที เรื่องละ ๑๕ นาที และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ซึ่งส่วนแล้วแต่น่าสนใจทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ในหัวข้อ "การเพิ่มผลิตภาพบัณฑิตศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" และการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ในหัวข้อ "การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก โดยเฉพาะจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบัน อุดมศึกษาต่าง ๆ จึงขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ ตามวัน และสถานที่ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามกำหนดการ ในข่าวสารศรีพิบูล หน้า ๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายแก่ประชาชน

○ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.. ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ○

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสมาคมชาวพิษณุโลก จำนวน ๑๐ ท่าน ที่จะเข้าศึกษาการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการจัดทบทวนคู่มือหนังสือ การจัดทำรายการหนังสือ แลการบริการสารสนเทศ วันที่ (๑๓ ก.พ.) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

ขอต้อนรับทุกท่าน.. ด้วยความยินดียิ่ง..

กำหนดการ

การสัมมนาวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๓
วันที่ ๑๓ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

ณ อาคารเรียนรวมและสำนักงานอธิการบดี มหพ. พิษณุโลก

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

- ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. - ลงทะเบียนรับเอกสาร
- ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. - พิธีเปิด โดยนายสมบุญ ศรีพัฒนาวัฒน์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก) กล่าวรายงานโดย ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- ๐๙.๓๐ - ๐๙.๔๕ น. - ประธานเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ วงศ์แปง) กล่าวแนะนำเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
- ๐๙.๔๕ - ๑๐.๐๐ น. - พักรับประทานอาหารว่าง
- ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. - บรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ในหัวข้อ "การเพิ่มผลิตภาพบัณฑิตศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"
- ๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. - พิธีเปิดการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์และการนำเสนอนิทรรศการ
- ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
- ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. - นำเสนอผลงานวิจัย

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

- ๐๙.๐๐ - ๐๙.๔๕ น. - บรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ในหัวข้อ "การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
- ๐๙.๔๕ - ๑๐.๐๐ น. - รับประทานอาหารว่าง
- ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. - นำเสนอผลงานวิจัย (ต่อ)
- ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
- ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. - สรุป มอบเกียรติบัตร ประกาศผลงานวิจัยที่ชนะเลิศพร้อมโล่ และปิดการสัมมนา

นักศึกษาแต่ละคนมองเห็นต่อคุณภาพต่อองค์กรคนที่ดีที่จะเข้ามาบริหารงาน

จากกระแสข่าวการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคนบดทั้ง ๖ คนะ ที่เข้ามา ได้รับความสนใจจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก รวมไปถึงกลุ่มนักศึกษาแต่ละคนะ ต่างตื่นเต้นและตั้งความหวังต่อคนบดคนใหม่ที่จะเข้ามาบริหาร คนะของตนเอง ทีมงานข่าวศรีพุด (นักศึกษาฝึกงาน) จึงเกาะคิดสถานการณ์ โดยการออกไปสัมภาษณ์ความคิดเห็นของตัวแทนนักศึกษาทั้ง ๖ คนะ โดยนักศึกษารุ่นใหญ่เห็นว่าผู้ที่มาดำรงตำแหน่งคนบดควรมีภาวะความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และเข้าใจนักศึกษา

นางสาวอรพัน สุวรรณ ชั้นปีที่ ๒ คณะครุศาสตร์

“อยากได้คนบดที่มีภาวะความเป็นผู้นำเต็มตัวนะ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา และต้องเป็นนักวิชาการสามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีคุณภาพนะ”

นางสาวสาธิตา เจริญชอบ ชั้นปีที่ ๒ คณะครุศาสตร์

“ในความคิดเห็นของตนเห็นว่าผู้ที่มาดำรงตำแหน่งคนบดต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์อยู่แล้ว แต่ส่วนที่ต้องการเพิ่มเติมน่าจะเป็นคนที่มีความตรงต่อเวลา มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ต่อการทำงาน และมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อส่วนรวมนะ”

นางสาวปรารถนา คะมานาม ชั้นปีที่ ๑ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

“หนูต้องการคนบดที่เป็นกันเอง ดูแลเอาใจใส่นักศึกษา มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจต่อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถพัฒนางานวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญต้องซื่อสัตย์ และบริหารงานอย่างเต็มกำลังความสามารถนะ”

นางสาวประนอม ระนาดโรสง ชั้นปีที่ ๓ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

“ต้องการคนบดที่ดูแลเอาใจใส่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด มีความเป็นกันเอง ยอมรับฟังปัญหาของนักศึกษา และต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง ซื่อสัตย์ และจริงจังด้วยนะ”

นางสาวมัชฌิมา หนิมพานิช, นางสาวพรพรรณ ไทรโพธิ์ทอง ชั้นปีที่ ๑ โปรแกรมวิชาวิศวกรรมโลหการศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

“อยากได้คนบดที่มีความจริงจัง เข้าถึงปัญหาของนักศึกษา สามารถให้คำแนะนำและคำปรึกษาต่อนักศึกษาได้ ทุกเรื่องนะ และอยากให้มีการจัดตั้งกองทุนการศึกษาและอยากให้เห็นความสำคัญในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอับความต้องการของนักศึกษา พัฒนาคุณภาพของนักศึกษาทุก ๆ ด้านนะ”

นางสาวนัฐชนันท์ นามวงษา ชั้นปีที่ ๒ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

“อยากได้ผู้บริหารที่มีความเป็นผู้นำในด้านการทำงาน มีความซื่อสัตย์ และอยากให้อุปกรณ์การเรียนการสอน รวมไปถึงด้านอาคารสถานที่ที่ใช้ในการเรียนการสอนด้วยนะ”

นางสาวธนิศา มิ่งขวัญ ชั้นปีที่ ๓ โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ

“อยากได้คนบดที่มีความตั้งใจในการทำงานอย่างแท้จริง มีบุคลิกภาพที่ดี มีความรู้ความสามารถในการบริหาร สามารถให้คำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ แก่นักศึกษา และสนใจปัญหาของนักศึกษาคะ และที่สำคัญอยากให้นั่งในเรื่องของคุณภาพการศึกษาให้มากขึ้น และเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ”

นางสาวพามัน พงษ์พานิชย์, นางสาวศศิมาพร พึ่งอ่อน ชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“ผู้ที่ได้รับตำแหน่งคนบดที่จะเข้ามาบริหารคนนะ คิดว่าควรต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ ประสิทธิภาพ ในการบริหารคนนะเป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบในการทำงาน ต้องมีความซื่อสัตย์ บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และต้องมีความเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวมนะ”

และทั้งหมดนี้ คือการแสดงความคิดเห็นส่วนหนึ่งของนักศึกษา ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการคนบดในดวงใจที่จะเข้ามาบริหารคนะที่ตนเองสังกัด เพื่อพัฒนาคนะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

นางสาวกนกอร โพธิ์เตี้ย, นางสาวภัทรพร แคนภา นักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ คณะวิทยาการจัดการ : รายงาน

๑๔ กุมภาพันธ์

วันพระราชทานนาม "ราชภัฏ"



วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ : ฝรั่งเศส = วันแห่งความรัก / วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ : ไทย = วันราชภัฏ
วันแห่งความรัก หรือวันวาเลนไทน์ มีความเป็นมาอย่างไร หรือนิยามฉลองกันในรูปแบบต่าง ๆ
ทั่วไปอย่างไร ที่ไหนบ้าง ในที่นี้ไม่ควรต้องกล่าวซ้ำย้ำกันให้น่าเบื่อหน่าย มาสนใจวันดีดี ของ
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง สำหรับคนไทยเรามากกว่า...

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ของทุกปี สำหรับชาวราชภัฏแล้ว ไม่ใช่เป็นเพียงวันแห่งความรัก
แต่เป็นวันที่ "สถาบันราชภัฏ" ถือกำเนิดขึ้น จนเติบโตกลายเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏ"
ในทุกวันนี้ ซึ่งถ้าจะย้อนประวัติกลับไปในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะรัฐมนตรีที่มี นายอานันท์
ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี มีมติให้ "วิทยาลัยครูทั่วประเทศ" ซึ่งแต่เดิมมีลักษณะเป็น
วิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทาง ขยายขอบเขตการจัดการศึกษาให้กว้างขวางขึ้น

กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น จึงนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานนาม
วิทยาลัยครูใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ และต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่แก่วิทยาลัยครูทุกแห่งว่า "สถาบันราชภัฏ" ตั้งแต่วันที่ ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ เป็นต้นมา ซึ่งนับเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติสูงสุดแก่สถาบันราชภัฏ และในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ พระบาท-
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏ" ตั้งแต่วันที่ ๑๕
มิถุนายน ๒๕๔๗ เป็นต้นมา นับเป็นพระมหากษัตริย์คุณอันหาที่สุดมิได้ และเป็นสิ่งที่นาความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวราชภัฏ
ทั่วประเทศ ซึ่งจะสามารถปฏิบัติภารกิจของอุดมศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป

นอกจากนั้น ได้มีพระมหากษัตริย์คุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกร
ส่วนพระองค์เป็น "สัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏ" / ความหมายของรูปในดวงตราสัญลักษณ์ : รูปจักรขาวเจ็ดชั้น
ที่ตั้งบนแท่นแปดทิศนั้น แปลความว่า ชาวราชภัฏ คือผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยตั้งอยู่บนความถูกต้องชอบธรรม กับต้องร่วมแรงร่วมใจกัน
สร้างสรรค์ความถูกต้องชอบธรรมเพื่อความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น / รูปวงจักร คือสัญลักษณ์ของศาสตร์ หรือศาสตร์อันทรง
อานุภาพ หมายความว่า สถาบันราชภัฏต้องเป็นแหล่งรวมวิทยาการของท้องถิ่น / รูปอุณาโลม คือสัญลักษณ์ของปัญญาอันยิ่ง
เพราะแสงสว่างแห่งปัญญานั้น ไม่มีแสงสว่างใดเสมอเหมือน หมายความว่า สถาบันราชภัฏต้องเป็นผู้นำทางปัญญาของชุมชน

รัศมีทอง ๑๒ แฉก เปรียบสัญลักษณ์ของพลังแห่งความจริง ความดีความงามที่เปล่งประกายออกไปจากสถาบันราชภัฏ
เพื่อความเจริญก้าวหน้าอันมั่นคงและยั่งยืนให้บังเกิดขึ้นกับท้องถิ่น / ความหมายของสีในดวงตราสัญลักษณ์ : ตราสัญลักษณ์
ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบไปด้วยสีต่าง ๆ ๕ สี เพื่อแทนความหมาย ได้แก่ "สีน้ำเงิน" แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์
ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม "มหาวิทยาลัยราชภัฏ" / "สีเขียว" แทนค่าแหล่งที่ตั้งของสถาบัน ซึ่งอยู่ในแหล่งธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม / "สีทอง" แทนค่าแห่งความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา / "สีส้ม" แทนค่าความรุ่งเรืองทาง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นก้าวไกล / "สีขาว" แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จะเห็นได้ว่าความหมายของรูปต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นเสมือนเครื่องกำกับ
ทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของราชภัฏไม่ให้ไหลไปตามกระแสของเหตุการณ์ ตอกย้ำอุดมการณ์ของ "ชาวราชภัฏ"
ที่ต้องการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการพัฒนาประเทศ และบำบัดทุกข์
บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชนชาวไทย ในฐานะ "ปราชญ์ของพระราชฯ" (ข้อมูล : นิตยสารรายสัปดาห์ทานตะวัน วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๒)